



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยดำเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาคาร ๕ ชั้น ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ รายละเอียดปรากฏตามผนวก ก

จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
ของสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาคาร ๕ ชั้น ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้สอบแข่งขันได้
ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีสอบแข่งขันได้ คือ

- ๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
- ๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่กำหนด
- ๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครถึงแม้ว่าผู้นั้นจะสอบแข่งขันได้ ก็จะไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
สหกรณ์ หรือถ้าเป็นผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะพิจารณายกเลิกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งนั้นหรือสั่งให้ออกจากงาน
แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ตั้งแต่วันที่ตรวจพบเรื่องดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองประธานกรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นายวิระพงษ์ โสสุทธิ	
๒	๐๐๑	นายชยันต์ ยศสมบัติ	

๒๕/๖/๒๕